

พุดคุย:พระคัมภีร์คืออะไร



พระคัมภีร์คืออะไร?

พระคัมภีร์คือหนังสือที่ขายดีที่สุดในโลก พระคัมภีร์แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ พระคัมภีร์ประกอบด้วย 66 เล่ม จากผู้เขียนทั้งหมด 40 คน ที่มีฐานะในสังคมที่ต่างกัน อาชีพและการศึกษาที่ต่างกัน (ชาวประมง หมอ กษัตริย์ คนเก็บภาษี คนเลี้ยงแกะ นายพล ผู้เผยพระวจนะ ฯลฯ) พระคัมภีร์ถูกเขียนขึ้นใช้เวลาประมาณ 1,600 ปี ใน 3 ทวีป 3 ภาษา (ฮีบรู อราเมอิก และกรีก)

พระคัมภีร์ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อสื่อสารเรื่องเดียวกันเท่านั้นคือ เรื่องราวเกี่ยวกับพระประสงค์ของพระเจ้าที่ต้องการที่จะมีประชากรที่รักได้และประชากรจะเป็นของพระองค์ และพวกเขาจะรักพระองค์ตอบและพระองค์จะเป็นพระเจ้าของพวกเขาและพระองค์จะทรงอยู่ท่ามกลางพวกเขา

ให้เราอ่าน: 2 โครินธ์ 6:16-18 , วิวรรณ์ 21:1-7

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความปรารถนาของพ่อและเจ้าบ่าว ที่จะมีการครบครันที่จะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปเป็นนิรันดร์

และในครอบครัวไม่มีการทะเลาะกัน ทุกคนอยู่ด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อเราเข้าใจความหมายของเรื่องนี้อย่างถูกต้อง มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไร?

พระคัมภีร์สามารถสื่อสารในเรื่องเดียวกัน และไม่ขัดแย้งกัน ถึงแม้ว่าจะมีผู้เขียนที่แตกต่างกันได้อย่างไร?

มี 40 คน เขียนพระคัมภีร์ผ่านไปในการใช้เวลาผ่านไป 1600 ปี มาจากอาชีพหลากหลายอาชีพ เป็นคนรวยและคนจน แต่ยังเขียนอย่างไม่มี ความขัดแย้ง อันนี้คืออัศจรรย์ของพระเจ้า พระคัมภีร์มีผู้เขียนอีกคนหนึ่ง คือ พระวิญญาณ และดลใจให้ผู้เขียน และนำพวกเขา ที่จะเขียนพระคำของพระองค์

พุดคุย:พระคัมภีร์สามารถกล่าวถึงเรื่องเดียวกันได้อย่างไร และไม่มีการขัดแย้งกัน แม้ว่าจะมีผู้เขียนหลายคน ?

แม้ว่าพระคัมภีร์จะมีผู้เขียนหลายคน แต่พระคัมภีร์มีผู้เขียนเดียวกันคือพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ซึ่งนำและบันดาลในใจให้กับผู้เขียนทุกคนที่เป็นมนุษย์

ให้เราอ่าน: 2 ทิโมธี 3:16-17, 2 เปโตร 1:19-21

พระเจ้าทรงนำและทรงบันดาลในใจผู้เขียนแต่ละคนในการเขียนเรื่องราวในประวัติศาสตร์ คำพยากรณ์ส่วนตัว จดหมาย คำเผยพระวจนะและกวีนิพนธ์ ซึ่งหลังจากนั้นถูกเรียบเรียงมาเป็นหนังสือเล่มเดียวกัน ความหลากหลาย ความแตกต่างซึ่งเป็นส่วนประกอบต่างๆของพระคัมภีร์ ถูกเขียนไว้เมื่อ 1,900 ปีที่แล้ว

พุดคุย:สิ่งที่เก่าแก่มากๆ แต่ยังคงมีประโยชน์ต่อชีวิตเราในปัจจุบันได้อย่างไร ?

เราสามารถเห็นความสำคัญของพระวจนะของพระเจ้าในสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวถึงสิ่งที่อยู่พระคัมภีร์เอง ในพระคัมภีร์ได้บันทึกถึงตัวพระคัมภีร์เอง แต่เราจะลองดูแค่บางข้อ

ให้เราอ่าน:

2 ทิโมธี 3:16-17

สดุดี 19:7-9

อิสยาห์ 40:8

มัทธิว 4:4

สดุดี 1

คำถาม:

1. คุณก้นและสะท้อนสิ่งที่เราได้เรียนรู้: ข้อพระคัมภีร์นี้พูดถึงพระคัมภีร์ว่าอย่างไร?
2. เราได้เรียนรู้เรื่องพระเจ้าจากข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ได้อย่างไรบ้าง?
3. เราได้เรียนรู้จักมนุษย์จากข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ได้อย่างไรบ้าง? เราจะนำความจริงในพระคัมภีร์ที่เราเรียนรู้ไปใช้ในชีวิต สัปดาห์ที่จะถึงได้อย่างไรบ้าง?
4. มีอะไรบ้างที่พระเจ้าตรัสกับเราให้เราเชื่อหรือทำ จากสิ่งที่เราได้เรียนรู้วันนี้?
5. ในสัปดาห์นี้ อ่านสดุดีบทที่ 1 ทุกวัน และ อธิษฐานขอพระเจ้าให้เข้าใจมากขึ้น